



ฉบับที่ 01/2563

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนธันวาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนธันวาคม 2562 หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง ทั้งการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้าคงทนที่หดตัวมากขึ้น จากกำลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็ง และสถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อ ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัวจากผลของภัยแล้ง การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ การลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเล็กน้อย จากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กลับมาขยายตัว ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานหดตัวน้อยลง ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้น ตามการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่ลดลงในสาขาบริการและก่อสร้าง สำหรับภาคการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2562 เงินฝากชะลอตัว ขณะที่สินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อนตามสินเชื่อภาคครัวเรือน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง จากทั้งการใช้จ่ายสินค้าคงทนที่หดตัวมากขึ้น และ การใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่หดตัว ผลจากกำลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็ง และสถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อ รวมถึงผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เร่งไปในช่วงก่อน สำหรับภาคบริการ **ด้านการท่องเที่ยว** ชะลอตัวต่อเนื่อง โดยรายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารหดตัวในทุกหมวดสอดคล้องกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเยือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ชะลอลง สำหรับอัตราการเข้าพักแรมอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายได้เกษตรกร หดตัวต่อเนื่อง จากผลผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลง ตามผลผลิตอ้อยโรงงานและข้าวนาปีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหดตัวเล็กน้อย จากราคาข้าวหอมมะลิและมันสำปะหลังที่หดตัว ตามความต้องการจากตลาดคู่ค้าต่างประเทศที่ลดลง

การใช้จ่ายภาครัฐ ยังคงหดตัว ตามรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ ขณะที่รายจ่ายประจำขยายตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงบกลาง

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว และการส่งออกที่ยังหดตัว

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวเล็กน้อย จากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กลับมาขยายตัวตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตประเภทอื่นยังคงหดตัว โดยการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัวตามการย้ายฐานการผลิตเพื่อบริหารจัดการต้นทุนของผู้ประกอบการ การผลิตเยื่อกระดาษหดตัว ตามการส่งออกที่ลดลง และการผลิตน้ำตาลทรายหดตัว ตามปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ลดลงจากภาวะภัยแล้ง

มูลค่าการค้าผ่านด่าน หดตัวน้อยลง จากการส่งออกที่กลับมาขยายตัว ตามการส่งออกผลไม้ไปจีนตอนใต้ ตามความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น และการส่งออกสุกกรมี่ชีวิตไปกัมพูชา เพื่อทดแทนสุกที่ตายด้วยโรคคหิวาต์แอฟริกา (ASF) ขณะที่การนำเข้ายังคงหดตัว จาก สปป. ลาว ในหมวดชิ้นส่วนกล่องดิจิทัลซึ่งหดตัวตามคำสั่งซื้อที่ลดลง และหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์จากเวียดนามที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.42 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากความคืบหน้าการเจรจาข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานหดตัวน้อยลง สำหรับอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้น ตามการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่ลดลงในสาขาบริการและก่อสร้างเป็นสำคัญ สอดคล้องกับภาวะภาคบริการที่ชะลอตัว และการก่อสร้างที่หดตัว

ภาคการเงิน เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนพฤศจิกายน 2562 ชะลอตัวจากเดือนก่อน จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามเงินช่วยเหลือเกษตรกรบางส่วนที่ทยอยลดลง ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยธนาคารพาณิชย์ขยายตัวต่อเนื่อง จากสินเชื่อภาคครัวเรือน โดยเฉพาะสินเชื่ออุปโภคบริโภคและเช่าซื้อรถยนต์ ด้านสินเชื่อภาคธุรกิจหดตัวน้อยลง สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2562 หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัว ทั้งการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้าคงทน จากกำลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็ง และสถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อ ด้านผลผลิตเกษตรหดตัวจากผลของภัยแล้ง การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตเพื่อการส่งออกที่ยังหดตัว และการลงทุนซ่อมสร้างหลังอุทกภัยที่ช้ากว่าคาด

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยราคาอาหารสดชะลอลงตามราคาผักและผลไม้ที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากความคืบหน้าการเจรจาข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีน ด้านอัตราว่างงานเพิ่มขึ้น ตามการจ้างงานทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมที่ลดลง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 มกราคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th